

## อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี C

ข้อมูลจาก “หนังสือมิสซาว์นอาทิตย์ฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

**หัวข้อ:** แบบอย่างความเชื่อและความนอบน้อมเชื่อฟังของพระนางมารีย์

เมื่อนักการเมือง โดยเฉพาะในต่างประเทศทำการณรงค์ พวกเขา มักนำภรรยาและบุตรไปปรากฏตัวในภาพด้วย พวกเขาหวังว่าภาวะแวดล้อมในครอบครัวจะบอกผู้ลงคะแนนบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาในฐานะเป็นบุคคลและเมื่อพวกเขาได้รับเลือกให้ทำหน้าที่แล้วพวกเขาจะปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกพร้อมกับภรรยา สิ่งที่เราเป็น ในฐานะบุคคล ได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนมนุษย์ที่เราสัมพันธ์ด้วย คนยิ่งใหญ่หลายคนยอมรับว่า พวกเขาได้สร้างอาชีพการงานขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากภรรยาของเขา

ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่บรรยายถึงพระเยซูแห่งนาซาเร็ธว่าเป็นคนที่ถือพรหมจรรย์ พระองค์ไม่มีภรรยาที่จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับสร้างคามยิ่งใหญ่ แต่มีสตรีผู้หนึ่งที่ถูกเอ่ยถึง และนั่นคือพระนางมารีย์มารดาของพระองค์เอง นักบุญลูกาเขียนว่า “พระเยซูเจ้าทรงนอบน้อมเชื่อฟังพวกเขา(บิดามารดา)... พระองค์ทรงเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอในความเฉลียวฉลาดและสง่างามต่อหน้าพระเจ้าและมนุษย์” (ลก 2 : 51-52) พระนางมารีย์เป็นผู้เลี้ยงดูพระเยซูเจ้า

ในการเตรียมรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าอย่าตัดพระนางมารีย์ออกไปจากความคิดคำนึงของท่าน เพราะความเชื่อและความนอบน้อมเชื่อฟังของพระนางนั่นเองที่ทำให้การรับเอากายของพระบุตรของพระเจ้าเป็นไปได้ ความเชื่อของพระนางมารีย์ และความนอบน้อมนั้นควรจะเป็นแรงบันดาลใจเรารู้ความยิ่งใหญ่ในฐานะคริสตชน

**บทอ่านที่ 1** มคา 5:1-4ก

ตามเรื่องเล่า ยุคของอิสราเอลมีกษัตริย์ดาวิดเป็นราชาที่เหมือนในนิยายอันน่าพิศวง ในความคิดของชาวยิว การคาดหวังที่จะได้อิสราเอลและการกำหนดตัวเองใหม่อีกครั้งจึงเกี่ยวโยงกับการฟื้นฟูราชวงศ์-ตระกูลบัลลังก์ของดาวิดเสมอ พระผู้ไถ่ ซึ่งเป็นผู้แทนของพระเจ้า ผู้นำความรอดมาให้อิสราเอลจะต้องเป็นเชื้อสายของดาวิด “เจ้า เบธเลเฮมแห่งเอฟราธา...” กษัตริย์ดาวิดมาจากเบธเลเฮม อิสราเอลกำลังรอคอยการบังเกิดของพระผู้ไถ่ ดังนั้น เมืองนี้จึงถูกเปรียบกับหญิงที่กำลังมีครรภ์แก่ แต่ “จนกว่าเวลานั้นที่นางจะต้องให้กำเนิดจะมาถึง”

อิสราเอลจะถูกปกครองด้วยชนชาติอื่น “พระเจ้าจะทำให้พวกเขาตกอยู่ในอำนาจของคนอื่น” คริสตชนเห็นคำพยากรณ์นี้สำเร็จไปในการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงนำความรอดถาวรมาให้ ในการรอคอยการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ เราจะใช้เพลงสดุดีหลังบทอ่านในวันนี้เป็นบทภาวนาของเรา

## บทอ่านจากหนังสือประกาศกมีคาห์

พระเจ้าตรัสดังนี้

“เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย เจ้าเป็นเมืองเล็กๆ ในบรรดาหัวเมืองของยูดาห์จะมีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้า สำหรับเราเป็นผู้ที่จะปกครองอิสราเอลตั้งก้นกำเนิดของเขามาจากอดีตจากสมัยโบราณดั่งนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงละทิ้งเขาทั้งหลายไว้จนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บครรภ์จะคลอดบุตรแล้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับมารวมกับชาวอิสราเอลผู้นั้นจะยืนขึ้น และจะเลี้ยงดูฝูงแกะด้วยพละกำลังของ องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยราศีแห่งพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเขาเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่อย่างสงบสุขเพราะบัดนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ไปจนสุดปลายแผ่นดินเขาผู้นี้จะเป็นสันติสุข”

## บทอ่านที่ 2 สบ 10:5-10

พระคริสตเจ้าทรงรับเอากาย เพื่อสามารถเป็นเครื่องบูชาในความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระเจ้าอย่างครบถ้วน นี่เป็นการเตือนความจำของเราเกี่ยวกับเหตุผลของการรับเอากาย ซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการถวายองค์เป็นศิลาบูชาของพระเยซูเจ้าที่กล โกรธา เพื่อเป็นการใช้โทษบาปของมนุษย์เบธเลเฮมและกัลวารีโอไม่สามารถแยกจากกันได้ เราเห็นว่าสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นที่สุดของพระเยซูเจ้าคือ “ข้าพเจ้ามาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์”

## บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู

พี่น้อง เมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลก พระองค์ตรัสว่า

“พระองค์ไม่มีพระประสงค์เครื่องบูชาและของถวายอื่นใดพระองค์จึงทรงเตรียมร่างกายไว้ให้ข้าพเจ้า พระองค์ไม่พอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาป

ข้าพเจ้าจึงทูลว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ในม้วนหนังสือมีข้อความเขียนเกี่ยวกับข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์”

พระคริสตเจ้าคริสต์เป็นอันดับแรกว่าพระเจ้าไม่มีพระประสงค์และไม่พอพระทัยในเครื่องบูชา ของถวาย เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาป ใดๆ ที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติ แล้วจึงคริสต์ต่อไปว่า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์

พระคริสตเจ้าจึงทรงยกเลิกการถวายบูชาแบบเดิมและทรงตั้งการถวายบูชาแบบใหม่ขึ้นแทน โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เฉพะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป

#### พระวรสาร ลก 1:39-45

เอลีซาเบธเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและเรียกพระนางมารีย์ว่า “ผู้มีบุญ” เพราะความเชื่อและความนอบน้อม เชื่อฟังของพระนาง ซึ่งทำให้พระนางได้ให้กำเนิดบุตรชาย เอกสารสังคายนาวาติกันที่สองว่าด้วยพระศาสนจักร ยืนยันว่า “พระนางมารีย์ทรงอุทิศตน โดยสิ้นเชิง ในฐานะเป็นข้าบาทบริจาริกาของพระเจ้า เพื่อรับใช้พระบุคคล และภารกิจของพระบุตรของพระนาง” ด้วยความเชื่อและความนอบน้อมเชื่อฟังต่อแผนการของพระเจ้า พระนางมารีย์เป็นผู้ยิ่งใหญ่รองจากพระเยซูเจ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เราได้รู้จักพันธะของนักบุญยอห์น ผู้โปรด พิธีล้าง ในวันนี้ เราเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมเดียวกันจากพระนางมารีย์ การเตรียมรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า และการยอมรับพระองค์หมายถึงการรับพันธะอย่างครบถ้วนต่อสิ่งที่ป็นจุดยืนของพระองค์

#### บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

เวลานั้น พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียพระนางเสด็จเข้าไป ในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตร ในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูก ของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อนั้นได้ยินคำ ทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าคริสต์แก่ เธอไว้จะเป็นจริง”